



"...การรรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  
เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี  
และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น  
โดยปกติจะอำนวยความสะดวกให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์  
และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว  
ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ  
และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่..."

พระบรมราชโองการ: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522 พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๒

หน้าหลัก / บริการ / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ปุณณคัมภีร์ เสพสื่อ ไซสดี มีสิดล ใสดรอง

ปุณณคัมภีร์ 'เสพสื่อ ไซสดี มีสิดล ใสดรอง'

20 สิงหาคม 2561 941

ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ เปิดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ไซสดี มีสิดล ใสดรอง" เตรียมพร้อมครอบครัว เยาวชนไทย ฐ  
แทกัน เข้าใจการใช้สื่อดิจิทัล ตั้งแต่ 20-26 ส.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ก่อนขยายไปทุกที่ทั่วไทย

นพ.นิตี เมฆนนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว อันกระทบไปถึงทุกบ้าน การ  
สื่อสารและการเสพสื่อข่าวสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีความเข้าใจ ภูมิแทกัน  
และมีความเข้มแข็งในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเด็กเองด้วย อีกทั้งเด็กรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้  
ป่วยมากมาย ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภ  
รณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ ทรงมีความห่วงใยสังคม และประเทศชาติเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรง  
เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่จะเป็นปราการสำคัญในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิแทกันให้แก่วัยช  
ยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ จึงได้จัด โครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ไซสดี มีสิดล ใสดรอง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26  
ส.ค.เวลา 11.00-20.00 น. ที่เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ลานโปรโมชั่น ดี ซีน 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจ สร้าง  
ความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ

โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมต้นสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการและการจัดเสวนาในหัวข้อ  
ต่างๆ อาทิ จริยธรรมและมารยาทในการใช้โซเชียลมีเดีย การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking) การเลือกลงอย่างสร้างสรรค์ใน  
ยุคดิจิทัล การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์ พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์  
จากภัยการก่มีชื่อเสียงด้านต่าง และเหล่าดารานักแสดงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ โดยจะจัดกิจกรรม  
ดังกล่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี)ระหว่างวันที่ 20-26 ส.ค.61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา  
วันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย.61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี วันที่ 1-7 ต.ค.61 และศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL วันที่ 26-28  
ต.ค.61

นอกจากนี้ กิจกรรมต่อไปในโครงการ จะมีการจัดประกวดสื่ออินโฟกราฟฟิกและคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสพสื่อ  
ไซสดี มีสิดล ใสดรอง ซึ่งกัวยพระราชทานศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เปิดโอกาสให้นักเรียน  
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอของแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และการเผยแพร่รายการสารความรู้  
เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน ทางสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ดันต่อ และสร้างการรับรู้ในเรื่องการใช้และการ  
ป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชน เริ่มเปิดรับสมัครเดือนก.ย.เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดต่างๆ ทาง  
เว็บไซต์ [www.cra.ac.th](http://www.cra.ac.th)

21 August 2561

ที่นา กุณณพฐรภกิจ

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana